

# รายละเอียดตัวชี้วัดภาครัฐจังหวัดและภาครัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

## (ด้านมาตรฐานสินค้าภาครัฐ)

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดบังคับที่ ๑ : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓

คำอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ซึ่งมีการประกาศใช้แล้วหลายฉบับซึ่งทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้องกรมปศุสัตว์ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้จะต้องดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กระบวนการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์ภายในประเทศมีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

#### เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเงื่อนไข
๑	เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมายระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔ ที่ห้องปฏิบัติการกำหนด
๑	ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง
๑	ส่งรายงานรับรองให้จำหน่ายอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของจำนวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน
๑	ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ของจำนวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน

#### เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๔

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเงื่อนไข
๑	เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมายระหว่างเดือน เม.ย. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๔ ที่ห้องปฏิบัติการกำหนด
๑	ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศและโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง และมีรายงานการบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตอย่างน้อย ๑ แห่ง
๑	ส่งรายงานรับรองให้จำหน่ายอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจำนวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน
๑	ส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจำนวนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ทุกเดือน

เงื่อนไข : ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รายงานรับรองให้จำหน่าย และรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

๒. การบังคับใช้กฎหมายแก่โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หมายถึง การแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

๓. รายงานรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด
๔. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ ใช้รายละเอียดตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด
๕. การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งต้องไม่เก็บซ้ำโรงฆ่าสัตว์เดิม ทั้งนี้ เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามที่หน่วยงานและห้องปฏิบัติการจัดทำแผนร่วมกัน

#### ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วย วัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา			
		๒๕๖๒		๒๕๖๓	
		๑/๒๕๖๒	๒/๒๕๖๒	๑/๒๕๖๓	๒/๒๕๖๓
จำนวนโรงฆ่าสัตว์	แห่ง	๒,๔๙๔	๒,๔๙๔	๒,๖๐๗	๑,๖๒๕
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจ	แห่ง	๒,๓๙๖	๒,๓๙๖	๒,๔๘๗	๑,๗๘๘
แจ้งเตือน	แห่ง	๒๕๒	๒๕๒	๓๘๓	๑๓๑
พักใช้	แห่ง	๙	๙	๒	๔
เพิกถอน	แห่ง	๗	๗	๑	๑
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ	ตัวอย่าง	๒,๓๐๐	๒,๓๐๐	๑,๓๐๒	๑,๓๐๔
จำนวนตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์	ตัวอย่าง	๑,๑๖๒	๑,๑๖๒	๖๘๗	๕๑๕

#### แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

๑. รายงานสรุปผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์
๒. หนังสือแจ้งเตือน พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
๓. รายงานผลการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
๔. รายงานรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์
๕. รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์

## ตัวชี้วัดบังคับที่ ๒ : การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK

### น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒

**คำอธิบายตัวชี้วัด :** การกำกับดูแลระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นบทบาทภารกิจที่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตและสถานที่จำหน่ายที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK โดยกรมปศุสัตว์จะเพิ่มจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงรักษาสถานภาพของสถานที่จำหน่ายฯ ที่ได้รับการรับรองให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้ใช้เนื้อสัตว์จากโครงการฯ ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานประกอบการของภาครัฐหรือเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

### เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK
๑	ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีระบบการจัดหาวัตถุดิบเนื้อสัตว์ เพื่อผลิตอาหารในองค์กรใช้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑ แห่ง โดยไม่ซ้ำแห่งเดิม
๑	สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ำสถานที่จำหน่ายเดิมและครบตามเป้าหมายในระหว่างเดือน ต.ค ๒๕๖๓ - มี.ค ๒๕๖๔ ที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบกำหนด
๑	ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด
๑	สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด

### เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๔

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา อย่างน้อย ๑ แห่ง
๑	สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK โดยในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ำสถานที่จำหน่ายเดิมและครบตามเป้าหมายที่กำหนดในระหว่างเดือน เม.ย - ก.ย ๒๕๖๔
๑	ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด
๑	สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่ได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด
๑	สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ได้รับการรับรองใหม่มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด อย่างน้อย ๑ แห่ง

**เงื่อนไข :** ๑. การรับรองใหม่ของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ไม่รวมถึงสถานที่จำหน่ายที่ยกเลิกหรือขาดการต่ออายุการรับรองในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

๒. การขยายผลโครงการฯ ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อรวบรวมและสรุปส่งให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) โดยสถานที่ดำเนินการขยายผลโครงการฯ ต้องไม่ซ้ำแห่งเดิมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓. การสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ตามเป้าหมายที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กำหนด ในแต่ละรายชนิดเนื้อสัตว์ต้องไม่เก็บซ้ำสถานที่จำหน่ายเดิม ทั้งนี้ เป้าหมายการส่งตัวอย่างรายเดือนให้เป็นไปตามที่หน่วยงานและห้องปฏิบัติการจัดทำแผนร่วมกัน

๔. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการตรวจรับรองรายใหม่ ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK

๕. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จะแจ้งรายละเอียดของงานให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาภายในก่อนการประเมินรอบที่ ๒/๒๕๖๔

#### ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรอง	แห่ง	๔,๑๐๐	๔,๔๑๐	๔,๔๘๖
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตัวอย่าง	๑,๘๗๒	๒,๘๗๗	๒,๖๗๘

#### แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทางอีเมล [localslaughter@gmail.com](mailto:localslaughter@gmail.com) ดังนี้

๑. แบบรายงานผลการขยายผลโครงการปศุสัตว์ OK

๒. รายงานการจัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK พร้อมทั้งภาพถ่ายประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word

๓. รายงานการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยแก่นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา พร้อมทั้งภาพถ่ายประกอบ ในรูปแบบไฟล์ Power Point หรือ Word

๔. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่

๕. แบบรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK (OK-๐๕) ของสำนักงานปศุสัตว์เขต รูปแบบไฟล์ Excel

**ตัวชี้วัดบังคับที่ ๓** : การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒

**คำอธิบายตัวชี้วัด** : กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดทำโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดี ไม่มีสารตกค้างและปลอดภัยเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค *Salmonella spp.* สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการสถานที่รวบรวมไข่มาขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และหลังจากให้การรับรอง สถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการตรวจติดตาม ทุก ๑๐-๑๒ เดือน หลังจากที่ได้รับ การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) และรักษาสภาพการรับรองเพื่อขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๓ ปี

**เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๒	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๒๐-๒๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๓	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๔	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๕	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

**เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (เมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔)**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๑-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๒	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๓	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๔	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๕	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ ๙๐ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

#### ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
จำนวนสถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับรองสถานที่จำหน่าย ไข่สด (ปศุสัตว์ OK)	สถานประกอบการ	๙๐๑	๒,๕๐๐	๒,๗๐๐

#### แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :

๑. จากรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation
๒. จากแบบรายงานการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙
๓. ข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ สรุประดับคะแนนในรูปแบบไฟล์ Excel ไปยังกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทาง E-mail: dldokegg@gmail.com

## ตัวชี้วัดเลือก (ให้เลือก ๔ จาก ๘ ตัวชี้วัด)

**ตัวชี้วัดเลือกที่ ๑** : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒

**คำอธิบายตัวชี้วัด** : การปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลเบื้องต้น (Pre-Audit) และดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลที่วางจำหน่าย เพื่อส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการ และมีการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้จะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ที่มีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

**สถานประกอบการด้านปศุสัตว์** หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น โรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ คลังจัดเก็บเนื้อสัตว์ สถานที่ผลิตสินค้า หรือสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม น้ำผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม รวมถึงโรงผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น (โดยสถานประกอบการอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้)

**สินค้าปศุสัตว์ฮาลาล** หมายถึง เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม ไข่ นม น้ำผึ้ง รังนก และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม เป็นต้น (โดยสินค้าต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว)

**ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล** หมายถึง เนื้อสัตว์ที่นำมาแปรรูป เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก แฮม เนื้อบดสำหรับทำเบอร์เกอร์ เป็นต้น (โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว)

**การตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม** หมายถึง การลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อโคที่วางจำหน่าย ณ สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีการจำหน่ายเนื้อโค (โดยสถานที่ที่ตรวจสอบอาจได้รับรองหรือยังไม่ได้การรับรองฮาลาลก็ได้) เช่น ตลาดนัด เชียงเนื้อ แผงเนื้อ รถเร่ รถพุ่มพวง เป็นต้น

### เกณฑ์การให้คะแนน

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

**เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ :**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	สำรวจจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด
๒	จัดทำแผนการการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาลและแผนการเก็บตัวอย่างตามเป้าหมาย
๓	ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด
๔	ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด
๕	ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อโค จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด

**เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ :**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จัดทำทะเบียนรายชื่อ สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดให้ประชาชนทราบ
๒	ลงผลงานการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาลส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด
๓	ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านรับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด
๔	ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อโค จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด
๕	สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเฝ้าระวังปัญหาเนื้อโคปลอมในพื้นที่

**ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :**

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๓	๒๕๖๒	๒๕๖๑
จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล	สถานประกอบการ	๓๐๐	๒๕๐	๒๕๐

**แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :**

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมแนบหลักฐานในแต่ละระดับคะแนนในรูปแบบไฟล์ และรายงานให้สำนักงานปศุสัตว์เขต

๒. สำนักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมผลงานในพื้นที่ และรายงานให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ในรูปแบบไฟล์ ผ่านทาง E-mail: certify9@dld.go.th โดยมีรายละเอียดหลักฐานประกอบตามระดับคะแนนตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

**หลักฐานประกอบตัวชี้วัด :****รอบที่ ๑**

ระดับคะแนนที่ ๑ สรุปจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด

ระดับคะแนนที่ ๒ ไฟล์แผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินและแผนการเก็บตัวอย่าง

ระดับคะแนนที่ ๓ ไฟล์รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนของแต่ละจังหวัด

ระดับคะแนนที่ ๔ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด

ระดับคะแนนที่ ๕ รายงานการลงพื้นที่สุ่มตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อโค

จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด

**หมายเหตุ :** ต้องมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะได้คะแนนเต็ม ๕

**รอบที่ ๒**

ระดับคะแนนที่ ๑ ไฟล์หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงเวปไซด์หรือวิธีการอื่นๆ อาทิ

รูปถ่ายหน้าจอ (screen capture)



ระดับคะแนนที่ ๒ ไฟล์รายงานการเก็บตัวอย่างฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๖ เดือน  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด

ระดับคะแนนที่ ๓ ไฟล์รายงานการตรวจประเมินฮาลาลในระบบ e-operation รอบ ๑๒ เดือน  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายแต่ละจังหวัด

ระดับคะแนนที่ ๔ รายงานการลงพื้นที่สุ่มตรวจฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อโค  
จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด

ระดับคะแนนที่ ๕ รายงานสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการฝ้าระวังปัญหาเนื้อโคปลอมในพื้นที่  
**หมายเหตุ :** ต้องมีหลักฐานครบทุกระดับคะแนน ถึงจะได้คะแนนเต็ม ๕

## ตัวชี้วัดเลือกที่ ๒ : โครงการฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อม (สุกร)

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒

เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดบังคับเลือกให้กับปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (GAP) ที่ได้รับรองโดยกรมปศุสัตว์ (โดยมีจังหวัดที่ไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครราชสีมา สามารถกำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยแจ้งจำนวนฟาร์มสุกรที่เข้าตรวจประเมิน)

คำอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อมที่กำหนด เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงสุกร โดยกำหนดเป้าหมายฟาร์มสุกร จำนวน ๑๐ ฟาร์ม โดยแบ่งเป็นการเข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกร รอบที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๕ ฟาร์ม และรอบที่ ๒ จำนวน ๕ ฟาร์ม

หมายเหตุ : กรณีจังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (โดยคิดตามฐานข้อมูลฟาร์มสุกรมาตรฐานปี ๒๕๖๓) ไม่ถึง ๑๐ ฟาร์ม หรือไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจประเมินตามอัตราส่วนฟาร์มสุกรที่มีตามเกณฑ์การให้คะแนน

### เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ :

๑. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด
๒. สํารวจและลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี้

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแยกข้อมูลฟาร์มที่ยังไม่ได้รับการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)
๒	- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๒๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน ๒๐ ฟาร์ม)
๓	- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๓ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๓๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน ๓๐ ฟาร์ม)
๔	- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๔ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๔๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ



ระดับคะแนน	คำเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๔	<p>- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักร์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๔ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๙๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด</p> <p>- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน ๙๐ ฟาร์ม)</p>
๕	<p>- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักร์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด</p> <p>- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ยังสำรวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐานที่ยังไม่ลงข้อมูลเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร จำนวน ๑๐๐ ฟาร์ม)</p>

#### ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๓	๒๕๖๒	๒๕๖๑
จำนวนฟาร์มรักร์สิ่งแวดล้อม	จำนวนฟาร์ม	๑๑๓		
- ระดับ ๕ ดาว			๕๘	๔๓
- ระดับ ๔ ดาว			๕๒	๒๙
- ระดับ ๓ ดาว			๑๓	๑๙
- ต่ำกว่าระดับ ๓ ดาว			-	๒

#### ข้อมูลที่คาดการณ์สำหรับการโครงการฟาร์มรักร์สิ่งแวดล้อม

๑. ทราบข้อมูลพื้นฐานการจัดการ ความสะดวก และความตระหนักของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรด้านสิ่งแวดล้อม
๒. สามารถวางแผนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มสุกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง:

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งผลดังนี้

๑. จำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการประเมินตามแบบประเมินฟาร์มรักร์สิ่งแวดล้อมที่กำหนด
๒. ข้อมูลจำนวนฟาร์มสุกรทั้งหมดที่ได้มาตรฐานฟาร์มประจำปี ๒๕๖๓

จังหวัดที่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (GAP) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่เกิน ๑๐ ฟาร์ม มีดังนี้

เขต	จังหวัด	จำนวนฟาร์ม	รอบ ๑	รอบ ๒
๑	พระนครศรีอยุธยา	๓	๒	๑
๑	อ่างทอง	๖	๓	๓
๑	สิงห์บุรี	๔	๒	๒
๓	บุรีรัมย์	๘	๔	๔
๔	บึงกาฬ	๓	๒	๑
๔	มุกดาหาร	๕	๓	๒
๕	แม่ฮ่องสอน	๑	๑	-
๘	ภูเก็ต	๓	๒	๑
๙	ปัตตานี	๑	๑	-
๙	สตูล	๑	๑	-
๙	ยะลา	๑	๑	-

เป้าหมายที่กำหนดสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่รอกการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)  
ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร

เขต	จังหวัด	จำนวนฟาร์ม
๑	ลพบุรี	๖๒
๒	ชลบุรี	๑๐
๒	ปราจีนบุรี	๑๙
๓	นครราชสีมา	๑๓
๔	ขอนแก่น	๑๗๘
๔	อุดรธานี	๑๐๑
๔	หนองคาย	๓๖
๕	เชียงใหม่	๔๗
๕	ลำปาง	๕๘
๖	กำแพงเพชร	๒
๖	เพชรบูรณ์	๕
๗	ราชบุรี	๑๐
๗	กาญจนบุรี	๑
๗	สุพรรณบุรี	๖๓
๘	พัทลุง	๑๓

**ตัวชี้วัดเลือกที่ ๓** : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการแนะนำและการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒

**คำอธิบายตัวชี้วัด** : การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ผู้ประกอบการควรได้รับการประชาสัมพันธ์คำแนะนำและการตรวจประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อรับทราบข้อกำหนดและแนวทางการแก้ไขเพื่อเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมจึงขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ ภายใต้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ

การรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบสามารถยื่นขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ตามลักษณะการผลิตและสถานประกอบการ หรือตามลักษณะขอบข่ายที่กรมปศุสัตว์ประกาศเพิ่มเติม โดยปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๗ ขอบข่าย ดังนี้

๑. ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
๒. ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์
๓. ระบบการผลิตฟีดอินทรีย์
๔. ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ฟีดอินทรีย์
๕. ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์
๖. ระบบการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปอินทรีย์
๗. ระบบการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์

#### ๑. สำหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

**เกณฑ์การให้คะแนน** : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้

**รอบที่ ๑/๒๕๖๔** (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

**รอบที่ ๒/๒๕๖๔** (เมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ
๒	ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง
๓	ผู้ประกอบการยื่นขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง
๔	ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง
๕	ผู้ตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ต้องสามารถเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**เงื่อนไข:** ๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบื้องต้นฟาร์มปศุสัตว์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุงฟาร์มให้สอดคล้องกับข้อกำหนด โดยผู้ประกอบการต้องเริ่มเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน เพื่อเตรียมยื่นขอการรับรองในปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕

๒. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ที่ยื่นขอรับการรับรอง และผู้ประกอบการอยู่ในระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง หากแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งเอกสารการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พิจารณาต่อไป

๓. รอบการประเมินตัวชี้วัดแต่ละรอบ ต้องตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ขั้นต่ำจำนวน ๑ แห่ง

## ๒. สำหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (การตรวจรับรองใหม่)

**เกณฑ์การให้คะแนน** : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้

### รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ให้ผู้ประกอบการทราบ
๒	ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น ฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด
๓	ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น ฟาร์มปศุสัตว์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายที่กำหนด
๔	ผู้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด
๕	ผู้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายที่กำหนด

### รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (เมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมดส่งให้สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อนัดหมายและเข้าตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด
๒	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นขอรับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมดส่งให้สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อนัดหมายและเข้าตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายที่กำหนด
๓	ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ของฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายที่กำหนด
๔	ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ของฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายที่กำหนด
๕	ผู้ตรวจประเมินส่งเอกสารการตรวจประเมินที่แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วส่งให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองรายใหม่ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

**เงื่อนไข:** ๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และปรับปรุงฟาร์มให้สอดคล้องกับข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน โดยผู้ประกอบการต้องเริ่มเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน

๒. ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ยื่นขอรับการรับรอง และเสนอรายงานผลการตรวจให้คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์

## ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วย วัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา					
		๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
เป้าหมายฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	แห่ง	๕๐	๖๐	๖๐	๗๐	๘๐	๘๐
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	แห่ง	๗๒	๙๕	๑๑๖	๑๐๕	๑๑๘	๑๓๔
ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	แห่ง	๙	๔๙	๙๗	๔๖	๔๔	๖๕

## แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

๑. การจัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นภาพถ่ายประกอบ
๒. รายงานการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต จัดส่งสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทุกเดือนทาง E-mail: [farm@dld.go.th](mailto:farm@dld.go.th)
๓. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

## หลักฐานประกอบตัวชี้วัด

สำหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ดังนี้

- ระดับคะแนนที่ ๑ **หลักฐาน** รูปถ่ายการประชุม และรายละเอียดการจัดประชุม
- ระดับคะแนนที่ ๒ **หลักฐาน** แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report)
- ระดับคะแนนที่ ๓ **หลักฐาน** แบบฟอร์มคำขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
- ระดับคะแนนที่ ๔ **หลักฐาน**
- แบบฟอร์มกำหนดการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Plan)
  - แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report)
  - แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Corrective Action Request)
- ระดับคะแนนที่ ๕ **หลักฐาน**
- รวบรวมการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์จากผู้ประกอบการ และส่งหลักฐานการตรวจประเมินให้สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อเสนอคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

สำหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ดังนี้

- รอบที่ ๑
- ระดับคะแนนที่ ๑ **หลักฐาน** รูปถ่ายการประชุม และรายละเอียดการจัดประชุม
- ระดับคะแนนที่ ๒-๓ **หลักฐาน** แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report)
- ระดับคะแนนที่ ๔-๕ **หลักฐาน** แบบฟอร์มคำขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
- รอบที่ ๒
- ระดับคะแนนที่ ๑-๔ **หลักฐาน**
- แบบฟอร์มกำหนดการตรวจประเมิน การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Plan)
  - แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Audit Report)
  - แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (Corrective Action Request)
- ระดับคะแนนที่ ๕ **หลักฐาน** รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมดที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งให้สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อเตรียมจัดส่งให้ สฟส.



**ตัวชี้วัดเลือกที่ ๔ :** จำนวนสถานประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม

**น้ำหนักตัวชี้วัด :** ร้อยละ ๒

**คำอธิบายตัวชี้วัด :** ตามร่างแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐) ได้กำหนดตัวชี้วัดจำนวนฟาร์มโคนมทั้งหมดได้รับมาตรฐาน GAP ๑๐๐% ภายในปี ๒๕๖๕ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลและให้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ซึ่งดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖) ร่วมกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์มโคนมได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กำหนด

**เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
๒	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
๓	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
๔	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
๕	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด

**เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (เมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
๒	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
๓	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
๔	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๒ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด
๕	ฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ของจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับรอง GAP ในจังหวัด

**แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง**

๑. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation

๓. ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่งให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail: farm@dld.go.th

**ตัวชี้วัดเลือกที่ ๕ :** จำนวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติ  
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒

**คำอธิบายตัวชี้วัด :** การดำเนินงานด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (Good Agricultural Practices ; GAP) เป็นการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖) ร่วมกับระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ฟาร์มสุกรได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานบังคับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในอนาคต โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กำหนด

**เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด
๒	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด
๓	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด
๔	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด
๕	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด

**เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (เมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด
๒	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด
๓	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด
๔	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๒ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด
๕	ฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับการรับรอง GAP ได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ของจำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GAP ในจังหวัด

**แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง**

๑. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ หรือใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation

๓. ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำหนังสือพร้อมหลักฐานครบทุกระดับคะแนน และจัดส่งให้กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail: farm@dld.go.th

**หมายเหตุ** หากคำนวณแล้วเป็นจุดทศนิยม ให้ปัดลงทุกกรณี โดยจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ ๑ ฟาร์มขึ้นไป

## ข้อมูลมาตรฐานฟาร์มสุกรรายจังหวัด

จังหวัด	จำนวนฟาร์มสุกร (ฟาร์ม)
<b>๑</b>	<b>๓๒๘</b>
ชัยนาท	๓๘
พระนครศรีอยุธยา	๕
ลพบุรี	๒๔๕
สระบุรี	๒๙
สิงห์บุรี	๕
อ่างทอง	๖
<b>๒</b>	<b>๗๐๒</b>
จันทบุรี	๗๓
ฉะเชิงเทรา	๑๐๓
ชลบุรี	๑๖๒
ตราด	๕๘
นครนายก	๓๒
ปราจีนบุรี	๑๔๗
ระยอง	๗๐
สระแก้ว	๕๗
<b>๓</b>	<b>๓๓๗</b>
ชัยภูมิ	๓๗
นครราชสีมา	๑๒๖
บุรีรัมย์	๑๑
ยโสธร	๒๗
ศรีสะเกษ	๑๙
สุรินทร์	๒๐
อำนาจเจริญ	๓๙
อุบลราชธานี	๕๘
<b>๔</b>	<b>๙๖๐</b>
เลย	๔๙
กาฬสินธุ์	๕๕
ขอนแก่น	๑๖๓
นครพนม	๒๔
บึงกาฬ	๘
มหาสารคาม	๑๐๑
มุกดาหาร	๕
ร้อยเอ็ด	๑๒๐
สกลนคร	๖๙
หนองคาย	๑๔๓
หนองบัวลำภู	๒๑
อุดรธานี	๒๐๒

จังหวัด	จำนวนฟาร์มสุกร (ฟาร์ม)
<b>๕</b>	<b>๕๒๕</b>
เชียงใหม่	๑๘๖
เชียงราย	๘๐
แพร่	๖๐
แม่ฮ่องสอน	๓
น่าน	๑๕
พะเยา	๙
ลำปาง	๑๒๑
ลำพูน	๕๑
<b>๖</b>	<b>๕๘๒</b>
เพชรบูรณ์	๑๓๑
กำแพงเพชร	๑๐๒
ตาก	๗๖
นครสวรรค์	๖๗
พิจิตร	๓๓
พิษณุโลก	๙๖
สุโขทัย	๓๐
อุตรดิตถ์	๒๖
อุทัยธานี	๒๑
<b>๗</b>	<b>๕๒๒</b>
เพชรบุรี	๖๒
กาญจนบุรี	๙๔
นครปฐม	๗๕
ประจวบคีรีขันธ์	๒๓
ราชบุรี	๑๑๓
สุพรรณบุรี	๑๕๕
<b>๘</b>	<b>๕๕๓</b>
กระบี่	๗๔
ชุมพร	๕๔
ตรัง	๒๙
นครศรีธรรมราช	๕๙
พังงา	๒๙
พัทลุง	๑๐๔
ภูเก็ต	๓
ระนอง	๑๑
สุราษฎร์ธานี	๑๘๐
<b>๙</b>	<b>๑๕</b>
สงขลา	๑๔
สตูล	๑

## ตัวชี้วัดเลือกที่ ๖ : การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒

เงื่อนไข : เป็นตัวชี้วัดบังคับเลือกให้กับปศุสัตว์จังหวัด ๓๒ จังหวัดที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ศรีสะเกษ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ลำปาง พิชณุโลก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง สงขลา

คำอธิบายตัวชี้วัด : เพื่อให้สถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP จากกรมปศุสัตว์สามารถรักษามาตรฐานการรับรองฯ ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายให้มีการติดตามดูแลการดำเนินการต่างๆ ของโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ให้คงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าอาหารจากแหล่งผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นต่อระบบการรับรองฯ ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔ คะแนนเต็ม ๕

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑	ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑.๕	โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรองให้เจ้าหน้าที่เนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
๑.๕	โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๔ คะแนนเต็ม ๕

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจติดตาม รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑	ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายการตรวจต่ออายุ รอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑.๕	โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานการรับรองให้เจ้าหน้าที่เนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
๑.๕	โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง)	๔๔	๕๕	๕๑

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

- รายงานผลการพิจารณาการต่ออายุ และการคงไว้ซึ่งการรับรองของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (สพส.)
- รายงานการรับรองให้เจ้าหน้าที่เนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ฯ ประจำทุกเดือน
- รายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ฯ ประจำทุกเดือน

**ตัวชี้วัดเลือกที่ ๗ :** การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

**น้ำหนักตัวชี้วัด :** ร้อยละ ๒

**คำอธิบายตัวชี้วัด :** ปัจจุบันมีการร้องเรียนโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เถื่อนในหลายพื้นที่ของประเทศ และหน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่บางแห่งไม่สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ ซึ่งสถานประกอบการกิจการเหล่านี้ นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ยังเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค เนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ การตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ รวมถึงเป็นสถานที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอหิวาต์สุกร เป็นต้น การบังคับใช้กฎหมายแก่สถานประกอบการเหล่านี้จึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ในการจัดการเรื่องอาหารปลอดภัยของประเทศ รวมถึงการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์

**เกณฑ์การให้คะแนน :** รอบที่ ๑/๒๕๖๔

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๔	มีการจับกุม ดำเนินคดี แก่ผู้ประกอบการที่ทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ อย่างน้อย ๑ แห่ง
๑	ส่งรายงานการดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ

**เกณฑ์การให้คะแนน :** รอบที่ ๒/๒๕๖๔

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๔	มีการจับกุม ดำเนินคดี แก่ผู้ประกอบการที่ทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ อย่างน้อย ๑ แห่ง
๑	ส่งรายงานการดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ

**เงื่อนไข :** -

**ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :**

	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
การจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน	๑๓๓	๓๑	๑๓๕	๖๗
สถานที่จำหน่าย	๒๙	๘	๒๓	๓๒

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง**

จัดส่งรายงานผลการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปที่สำนักงานปศุสัตว์เขต เพื่อให้สำนักงานปศุสัตว์เขตรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว จัดส่งไปที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

- ๑.๑ สำเนาบันทึกการจับกุม ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)
- ๑.๒ สำเนาบัญชีของกลางคดีอาญา ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)
- ๑.๓ สำเนารายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ๑ ชุด
- ๑.๔ กรณีเปรียบเทียบปรับ สำเนาเปรียบเทียบปรับ ๑ ชุด (ต่อ ๑ คดี)

**หมายเหตุ :** หากมีคำพิพากษาแล้ว แนบสำเนาคำพิพากษา ๑ ชุด

**ตัวชี้วัดเลือกที่ ๘ :** การส่งเสริมสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์  
ภายในประเทศ (GMP)

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒

**คำอธิบายตัวชี้วัด :** ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับการบริโภคภายในประเทศมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบจำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่มีทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารจากแหล่งผลิตที่มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน GMP เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำนวนที่มียังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เพิ่มมากขึ้น

**เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔ คะแนนเต็ม ๕**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครขอรับการรับรองฯ
๒	ตรวจประเมินเบื้องต้น ณ สถานประกอบการที่ขอรับการรับรองฯ
๒	ตรวจรับรองใหม่สถานประกอบการที่ขอรับการรับรองฯ

**เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๔ คะแนนเต็ม ๕**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสถานประกอบการที่ขอรับการรับรองฯ
๑	สถานประกอบการส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องให้คณะผู้ตรวจประเมิน หลังการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
๑	คณะผู้ตรวจประเมินส่งรายงานการตรวจประเมินให้แก่คณะกรรมการรับรองฯ
๑	คณะกรรมการรับรองฯ พิจารณารายงานผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจ ประเมิน (ให้/ยังไม่ให้การรับรองฯ)
๑	สถานประกอบการได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์

**ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :**

	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ GMP (แห่ง)	๔๔	๕๕	๕๑

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง**

จัดส่งในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ทางอีเมล localslaughter@gmail.com ดังนี้

๑. สำเนาแบบฟอร์มคำขอการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์
๒. สำเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์
๓. สำเนาแบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์
๔. Power point นำเสนอต่อคณะกรรมการรับรองฯ (ปศข.)
๕. รายงานผลการพิจารณาการต่ออายุและการคงไว้ซึ่งการรับรองของคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติที่ดี

สำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (สพส.)

**หมายเหตุ :** หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปที่กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สพส. ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  
E-mail : localslaughter@gmail.com

สรุปตัวชี้วัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ปีงบประมาณ 2564 (เลือก 4 ตัวชี้วัด)

จังหวัด	ตัวชี้วัดเลือก	1	2*	3	4	5	6	7	8	วันที่แจ้ง (E-mail)h
		ฮาลาล	ฟาร์มรักษ์ สิ่งแวดล้อม	ปศุสัตว์อินทรีย์	GAP ฟาร์ม โคนม(สุกร)	GAP ฟาร์ม สุกร	รักษามาตรฐาน GMP	บังคับใช้ กฎหมาย	ส่งเสริมGMP	
1	กรุงเทพมหานคร	✓					✓	✓	✓	24 พ.ย. 63
2	อยุธยา	✓	✓			✓	✓			26 พ.ย. 63
3	ชัยนาท	✓	✓	✓	✓					24 พ.ย. 63
4	นนทบุรี	✓		✓			✓		✓	26 พ.ย. 63
5	ปทุมธานี	✓	✓	✓			✓			4 ธ.ค. 63
6	ลพบุรี	✓	✓				✓		✓	27 พ.ย. 63
7	สระบุรี		✓	✓		✓	✓			26 พ.ย. 63
8	สิงห์บุรี	✓	✓	✓			✓			25 พ.ย. 63
9	อ่างทอง	✓	✓	✓			✓			25 พ.ย. 63
10	จันทบุรี	✓	✓		✓	✓				26 พ.ย. 63
11	ฉะเชิงเทรา	✓	✓				✓		✓	27 พ.ย. 63
12	ชลบุรี		✓		✓		✓	✓		3 ธ.ค. 63
13	ตราด	✓	✓	✓		✓				4 ธ.ค. 63
14	นครนายก		✓	✓		✓	✓			25 พ.ย. 63
15	ปราจีนบุรี	✓	✓		✓		✓			1 ธ.ค. 63
16	ระยอง	✓	✓			✓	✓			27 พ.ย. 63
17	สมุทรปราการ	✓		✓			✓	✓		26 พ.ย. 63
18	สระแก้ว	✓	✓		✓		✓			30 พ.ย. 63
19	ชัยภูมิ		✓	✓	✓			✓		1 ธ.ค. 63
20	นครราชสีมา	✓	✓			✓	✓			27 พ.ย. 63
21	บุรีรัมย์	✓	✓			✓		✓		30 พ.ย. 63
22	ยโสธร	✓	✓	✓		✓				26 พ.ย. 63
23	ศรีสะเกษ		✓			✓	✓	✓		25 พ.ย. 63
24	สุรินทร์		✓	✓		✓			✓	28 พ.ย. 63
25	อำนาจเจริญ	✓	✓			✓		✓		25 พ.ย. 63
26	อุบลราชธานี	✓	✓			✓		✓		24 พ.ย. 63
27	กาฬสินธุ์	✓	✓		✓	✓				24 พ.ย. 63
28	ขอนแก่น		✓			✓	✓	✓		27 พ.ย. 63
29	นครพนม	✓	✓			✓		✓		27 พ.ย. 63
30	บึงกาฬ	✓	✓			✓		✓		24 พ.ย. 63
31	มหาสารคาม		✓		✓		✓		✓	26 พ.ย. 63
32	มุกดาหาร	✓	✓			✓		✓		27 พ.ย. 63
33	ร้อยเอ็ด	✓	✓				✓	✓		27 พ.ย. 63
34	เลย	✓	✓			✓		✓		25 พ.ย. 63
35	สกลนคร	✓	✓		✓			✓		26 พ.ย. 63
36	หนองคาย	✓	✓				✓	✓		27 พ.ย. 63
37	หนองบัวลำภู		✓		✓		✓	✓		27 พ.ย. 63
38	อุดรธานี	✓	✓		✓			✓		26 พ.ย. 63
39	เชียงราย		✓	✓	✓			✓		26 พ.ย. 63

สรุปตัวชี้วัดเลือกด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ปีงบประมาณ 2564 (เลือก 4 ตัวชี้วัด)

จังหวัด	ตัวชี้วัดเลือก	1	2*	3	4	5	6	7	8	วันที่แจ้ง (E-mail)h
		ฮาลาล	ฟาร์มรักษ์ สิ่งแวดล้อม	ปศุสัตว์อินทรีย์	GAP ฟาร์ม โคนม(สุกร)	GAP ฟาร์ม สุกร	รักษามาตรฐาน GMP	บังคับใช้ กฎหมาย	ส่งเสริมGMP	
40	เชียงใหม่		✓	✓			✓	✓		26 พ.ย. 63
41	น่าน	✓	✓			✓		✓		25 พ.ย. 63
42	พะเยา		✓		✓	✓		✓		27 พ.ย. 63
43	แพร่		✓	✓	✓	✓				2 ธ.ค. 63
44	แม่ฮ่องสอน	✓	✓	✓				✓		1 ธ.ค. 63
45	ลำปาง	✓	✓		✓		✓			27 พ.ย. 63
46	ลำพูน	✓	✓		✓				✓	30 พ.ย. 63
47	กำแพงเพชร	✓	✓		✓		✓			2 ธ.ค. 63
48	ตาก	✓	✓			✓		✓		27 พ.ย. 63
49	นครสวรรค์	✓	✓		✓	✓				27 พ.ย. 63
50	พิจิตร	✓	✓					✓	✓	28 พ.ย. 63
51	พิษณุโลก	✓	✓	✓			✓			4 ธ.ค. 63
52	เพชรบูรณ์	✓	✓		✓			✓		2 ธ.ค. 63
53	สุโขทัย	✓	✓		✓			✓		8 ธ.ค. 63
54	อุตรดิตถ์	✓	✓				✓		✓	25 พ.ย. 63
55	อุทัยธานี	✓	✓		✓	✓				27 พ.ย. 63
56	กาญจนบุรี	✓	✓				✓	✓		26 พ.ย. 63
57	นครปฐม		✓	✓			✓	✓		30 พ.ย. 63
58	ประจวบคีรีขันธ์	✓	✓				✓	✓		27 พ.ย. 63
59	เพชรบุรี	✓	✓		✓			✓		27 พ.ย. 63
60	ราชบุรี		✓			✓	✓	✓		27 พ.ย. 63
61	สมุทรสงคราม	✓	✓	✓		✓				25 พ.ย. 63
62	สมุทรสาคร	✓	✓	✓			✓			1 ธ.ค. 63
63	สุพรรณบุรี	✓	✓	✓			✓			26 พ.ย. 63
64	กระบี่	✓	✓			✓		✓		27 พ.ย. 63
65	ชุมพร	✓	✓			✓		✓		24 พ.ย. 63
66	ตรัง	✓	✓			✓		✓		27 พ.ย. 63
67	นครศรีธรรมราช		✓	✓		✓		✓		8 ธ.ค. 63
68	พังงา	✓	✓			✓	✓			27 พ.ย. 63
69	พัทลุง	✓	✓	✓			✓			27 พ.ย. 63
70	ภูเก็ต	✓	✓					✓	✓	25 พ.ย. 63
71	ระนอง	✓	✓	✓		✓				25 พ.ย. 63
72	สุราษฎร์ธานี	✓	✓				✓	✓		27 พ.ย. 63
73	นราธิวาส	✓	✓			✓		✓		25 พ.ย. 63
74	ปัตตานี	✓	✓	✓					✓	25 พ.ย. 63
75	ยะลา	✓	✓			✓			✓	25 พ.ย. 63
76	สงขลา	✓	✓		✓		✓			24 พ.ย. 63
77	สตูล	✓	✓	✓		✓				25 พ.ย. 63